

Số 08-CT/HU

CHI BỘ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VINH THẠNH

Số: 117
ĐẾN Ngày: 28/6/2021
Chuyên: CT, Ủy, Ca, Tổng Hội
Lưu hồ sơ số:

CHỈ THỊ

**về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng**

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng huyện giáp ranh tổ chức kiểm tra, truy quét các khu vực rừng giáp ranh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Kinh tế rừng phát triển mạnh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng còn xảy ra; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt; một số chủ rừng, nhất là hộ gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Nhà nước, còn để rừng bị lấn, chiếm, khai thác trái phép; công tác phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng chưa thật sự hiệu quả gây ảnh hưởng lớn đến tài nguyên rừng và an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, qui định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, nhất là Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và từng chủ rừng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân

2

các xã, thị trấn và trách nhiệm, nghĩa vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở cơ sở.

Xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ rừng, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính lâu dài. Đảm bảo phát huy tốt vai trò giám sát của chính quyền địa phương, người dân, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Những địa phương hoặc chủ rừng nếu để xảy ra phá rừng nhưng không phát hiện, ngăn chặn, báo cáo cơ quan chức năng kịp thời xử lý thì người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và chủ rừng phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và các quy định xử lý vi phạm khác có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, các chủ rừng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, nhất là đối với dự án thủy điện, dự án xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung... có tác động đến môi trường rừng.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành chức năng và các chủ rừng thực hiện tốt công tác phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển lâm sản ngoài gỗ; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện việc khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất đối với các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, vi phạm Luật Lâm nghiệp.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

3

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho các tầng lớp nhân dân; chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề về quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát số lượng đoàn viên, hội viên có hành vi tham gia phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, buôn bán lâm sản trái pháp luật để có biện pháp giáo dục.

6. Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của chính quyền, cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chỉ đạo tổ chức cho các hộ dân cam kết không tham gia phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, buôn bán, vận chuyển, sử dụng lâm sản trái pháp luật.

7. Giao Ủy ban nhân dân huyện định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn cho Ban Thường vụ Huyện ủy biết, chỉ đạo.

Giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện.
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Đinh DRin